

แก๊งผีน้อยในเกาหลี

Ghost Gang in South Korea

อุมพร สิทธิบูรณาญา^{1*} กมลวรรณ เกิดโถ¹ กฤษณา อุ่นเรือน¹ เหมิกา ตุ่มฉิม¹
จินดารัตน์ จำปาเทศ¹ นาถยา แก้วศรีงาม¹ และธิดาวรรณ ทับแพ¹

¹สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

*urredmonster@hotmail.com

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบถึงการหลบหนีเข้าเมืองไปทำงานของคนไทยบางกลุ่ม โดยอาศัยช่องทางในฐานะเป็นนักท่องเที่ยวและหลบหนีอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีได้อย่างผิดกฎหมายเพื่อหางานทำซึ่งมีค่าตอบแทนจากการทำงานที่สูงกว่าในประเทศไทย ซึ่งเรียกว่ากันว่า “แก๊งผีน้อย” ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุสำคัญจากความต้องการทางด้านการเงินเพื่อนำมาซึ่งปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ ประกอบไปด้วย ความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ประกอบกับพฤติกรรมการเลียนแบบคนไทยที่เคยกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนี้มาก่อน โดยมีการบอกกล่าวต่อ ๆ กันไปในหมู่ของผู้ที่มีความต้องการไปทำงานในประเทศเกาหลีได้ ทำให้ในปัจจุบันการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวได้ขยายออกไปอย่างเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบที่สำคัญหลาย ๆ ประการทั้งในระดับประเทศเรื่องการใช้วีซ่าการยกเลิกการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศสำหรับคนไทย และเป็นผลพวงต่อมาที่จะกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อตัวผู้กระทำความผิดเองไม่ว่าจะทางกายและจิตใจ อันเนื่องจากการไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศเกาหลีได้ หรืออาจเกิดการเจ็บป่วยทางจิตเพราะต้องพลัดพรากจากครอบครัวและกังวลในการหลบหนี รวมถึงการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่เกี่ยวกับเพศและการถูกหลอกลวงในการได้รับค่าตอบแทน ดังนั้นหากไม่รีบดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลร้ายแรงขึ้นมากกว่าเดิมในอนาคตได้

คำสำคัญ: หลบหนีเข้าเมือง เกาหลีใต้ ค่าประเวณี แก๊งผีน้อย

Abstract

This article aimed to analyze the illegal immigration of some Thai people to South Korea as the tourists and become illegal labors because they have expected higher wages than Thailand. They are called “The little ghost gang”. The important factors of illegal immigration are money for basic needs: food, residence, apparel and medicine. Moreover, imitating in this behavior is the motivation to commit an offence and affects the relationship between the countries in order to cancel the visa for Thai people and tourism industry. In addition, there are some impacts on offence-self physically and mentally since there is no medical welfare as the South Korea citizen or there are some mental illness problems because they have separated from the family and worried about fleeing and became the criminal victim regarding sexual and deceive issues. Therefore, without solving the problems, it will become the bigger issue in the future.

Keywords: immigration, South Korea, prostitution, ghost gang

1. บทนำ

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค หรือที่เรียกกันว่า “ปัจจัยสี่” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ว่ามนุษย์ในยุคสมัยใดต่างแก่งแย่งกันเพื่อให้ได้มา ซึ่งในอดีตอาจอยู่ในรูปของการทำสงครามเพื่อแย่งชิง แต่ในปัจจุบันสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ได้สิ่งเหล่านี้มา คือ “เงิน” ซึ่งเสมือนเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ ประกอบกับในยุคสมัยปัจจุบัน เป็นยุคที่คนในสังคมคาดหวังหรือมองที่วัตถุ ที่เรียกกันว่า “วัตถุนิยม” ดังนั้นบุคคลใดหรือครอบครัวใดที่มีฐานะที่ดีจึงได้รับการยกย่องในสังคมวัตถุนิยม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นที่มาของคนไทยที่หลบหนีไปทำงานในประเทศที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศไทย ซึ่งประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยหลบหนีเข้าเมืองเพื่อเข้าไปทำงานมากที่สุดประเทศหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่มีอัตราค่าตอบแทนทางด้านแรงงานที่สูงกว่าประเทศไทยจากมวลดัชนีที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวนี้แม้จะทำให้ผู้ที่หลบหนีบางคนหรือบางกลุ่มได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่ากระทำนี้จะไม่เกิดปัญหาและผลกระทบที่ตามมาอย่างไม่คาดคิด ดังต่อไปนี้

ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการเลือกศึกษาเรื่องแก๊งฝิ่นน้อยในเกาหลีเพื่อทราบสาเหตุของการกระทำผิด แนวทางการแก้ไขและลดปัญหาการลักลอบเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้

2. นิยามศัพท์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 นิยามศัพท์

แก๊งฝิ่นน้อยในบทความวิชาการนี้คือ กลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยไม่มีเอกสารเดินทางหรือการตรวจลงตราหรือไม่มีใบอนุญาต ซึ่งสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs) อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจโดยเน้นในเรื่องลำดับขั้นความต้องการ โดยเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง เช่น เมื่อมนุษย์มีความมั่นคงความปลอดภัย กินอิ่มนอนหลับแล้ว จะมีความต้องการอื่นจะเข้ามาทดแทนเป็นพลังจูงใจให้ทำพฤติกรรม เช่น อาจต้องการความสำเร็จในชีวิตเพิ่มขึ้น มาสโลว์ ได้แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็น 5 ระดับ ด้วยกัน เรียงลำดับความต้องการจากมากที่สุดไปถึน้อยที่สุด (ครูประถม, 2017) ดังนี้

ระดับ 5 ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาศักยภาพของตน

ระดับ 4 ความต้องการที่จะรู้สึกว่ามีค่า

ระดับ 3 ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ

ระดับ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

ระดับ 1 ความต้องการทางสรีระ

2. ทฤษฎีการเลียนแบบ (Imitation Theory) การ์เบียล ทาร์ด (Gabriel Tarde) เห็นว่า ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดอาชญากรรมและสังคมมีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรม โดยทาร์ด ได้วางกฎของการเลียนแบบไว้ สามารถสรุปได้ว่าการเลียนแบบมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเลียนแบบคนอื่น
2. ผู้ที่มีฐานะต่ำกว่าจะเลียนแบบผู้ที่มีฐานะสูงกว่า
3. มนุษย์จะเลียนแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
4. การเลียนแบบเป็นการเรียนรู้

5. อาชญากรรมจะแพร่ไปในลักษณะเดียวกับแฟชั่น (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558)

3. ระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังสาธารณรัฐเกาหลีใต้ต้องมีหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุพร้อมขอวีซ่าให้สมบูรณ์ พลเมืองของประเทศหรือภูมิภาคที่มีข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าอาจเข้าเกาหลีใต้โดยไม่ต้องขอวีซ่า สถานทูตหรือสถานกงสุลเกาหลีใต้สามารถออกวีซ่าได้สองประเภทคือวีซ่าระยะสั้นอยู่ได้ถึง 90 วัน และวีซ่าระยะยาวพิเศษสำหรับการอยู่ในช่วงเวลานานกว่า 90 วัน นักท่องเที่ยวได้วีซ่าระยะยาวพิเศษจะต้องกรอกแบบลงทะเบียนบุคคลต่างด้าวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามท้องที่ภายใน 90 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศ (angelstarttravel, ม.ป.ป.)

และการหลบหนีเข้าเมืองไปทำงานอย่างผิดกฎหมายของกลุ่มบุคคลซึ่งกระทำความผิดดังกล่าว มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดและนายจ้างดังต่อไปนี้

1. บทลงโทษสำหรับนายจ้าง เกาหลีใต้มีกฎหมายลงโทษนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายจะถูกห้ามไม่ให้จ้างแรงงานต่างชาติอีกและรับโทษตามกฎหมาย
2. บทลงโทษสำหรับตัวผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติ จะไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้อีก และต้องเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่เกินกำหนด 90 วัน คือ กรณีผิดกฎหมาย 1 เดือน ปรับ 100,000 วอน (3,333 บาท) 1-3 เดือน ปรับ 1,500,000 วอน (50,000บาท) 3-6 เดือนปรับ 2,000,000 วอน (66,666 บาท) และ 6 เดือน ถึง 1 ปี ปรับ 4,000,000 วอน (133,333 บาท)

3. ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการหลบหนีเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้

เงินเป็นปัจจัยที่สำคัญบวกกับความยากจนทำให้คนต้องการหาสิ่งที่ได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าซึ่งประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีอัตราค่าตอบแทนทางด้านแรงงานที่สูงกว่าประเทศไทยมาจากมวลดชนที่สูงกว่า แต่อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบดังต่อไปนี้

3.1 ปัญหาและผลกระทบต่อระดับประเทศ

3.1.1 เกี่ยวกับการยกเลิกยกเว้นวีซ่า

ปัจจุบันคนไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถพำนักนานถึง 90 วัน แต่ในอนาคตรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้อาจยกเลิกการมีให้คนไทยเข้าเมืองโดยวิธีการยกเลิกวีซ่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สื่อต่างประเทศรายงานว่าการทวงยุคธรรมเกาหลีใต้ กำลังพิจารณายกเลิกการยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยที่มีผลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เนื่องจากการล้นไหลเข้ามาของผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย และมีคนไทยหลบหนีเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้อย่างแท้จริงให้ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการทำวีซ่าดังกล่าวด้วย (Workpoint New, 2018: ออนไลน์)

3.1.2 เกี่ยวกับด้านธุรกิจการท่องเที่ยว

ปัจจุบันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี เริ่มเพ่งเล็งคนไทยอย่างหนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแต่ก่อนหากนักท่องเที่ยวเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วนก็สามารถผ่านเข้าประเทศได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน แม้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถแสดงเอกสารโดยเจตนาบริสุทธิ์ แต่อาจจะถูกส่งกลับประเทศไทยได้ เช่น เป็นผู้สูงอายุ หรือคนวัยทำงานแต่ไม่สามารถพูดภาษาเกาหลีหรือตอบคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งในปัจจุบันอัตราการส่งตัวกลับมีอัตราที่ค่อนข้างสูงมาก จึงส่งผลกระทบต่ออย่างหนักต่อเอเจนซีทัวร์เนื่องจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าแล้วและไม่กล้าที่จะเดินทาง

เพราะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ จะทำให้นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าประเทศได้อย่างแน่นอน (MRG Online, 2560: ออนไลน์)

3.2. ปัญหาและผลกระทบต่อตัวผู้กระทำความผิดเอง

3.2.1 เกี่ยวกับทางด้านจิตใจและกาย

“เมื่อใดที่มนุษย์ได้รับผลกระทบต่อใจ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อกายด้วยเช่นกัน ฉันทใดก็ฉันทนั้น เมื่อกายของมนุษย์ป่วย ใจก็จะป่วยตาม” การที่คนไทยผู้กระทำความผิดต้องการที่จะหลบหนีเข้าไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้นั้น ส่วนใหญ่ผู้กระทำความผิดจะเดินทางไปคนเดียวไม่ได้ไปกับครอบครัวเนื่องจากจะเป็นการยุ่งยากในการหลบหนี และแม้จะมีเพื่อนคนไทยที่หลบไปด้วยกัน แต่เมื่อไปถึงประเทศเกาหลีใต้แล้ว ผู้กระทำความผิดแต่ละคนต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปทำงานตามแต่ที่ตนต้องการเพื่อแลกกับค่าตอบแทน โดยที่คนไทยเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวจึงอาจทำให้ผู้กระทำความผิดบางคนได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจในขณะที่ทำงาน เนื่องมาจากความหวาดระแวงตลอดเวลาเพราะกลัวจะถูกจับและดำเนินคดีทางกฎหมาย จนทำให้เกิดอาการเครียดวิตกกังวล อีกทั้งยังการที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัว เกิดความรู้สึกอยากกลับบ้านตลอดเวลา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้เพราะความต้องการที่พึงทางจิตใจคือครอบครัว (BBC, 2018: ออนไลน์)

นอกจากนั้น การที่คนไทยเข้าไปอยู่ในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายโดยการหลบหนีเข้าประเทศ คนไทยดังกล่าวจึงอยู่ในฐานะของผู้กระทำความผิด ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะได้รับการดูแลอย่างดีเฉกเช่นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปสร้างรายได้ให้กับประเทศเกาหลี หรือแม้แต่ว่าจะสามารถหลบหนีอยู่ได้เป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม ก็ไม่อาจที่จะมีสถานะเป็นพลเมืองเกาหลีได้เพราะอยู่ในสถานะของผู้กระทำความผิดที่เป็นคนต่างด้าว ดังนั้นผู้ที่หลบหนีเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีจึงไม่ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการทางด้านสุขภาพ หากเจ็บป่วยไม่สบายก็ไม่ได้ได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลเกาหลีใต้ หรือหากได้รับการรักษาพยาบาล ก็ไม่อาจใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่ดีได้ ซึ่งจะเป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพกายของคนไทยที่หลบหนีเข้าประเทศเกาหลีได้เป็นอย่างดี (ข่าวสด, 2560: ออนไลน์)

3.2.2 เกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งสามารถอาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี

3.2.2.1 กรณีถูกลอบ ผู้กระทำความผิดบางคนถูกลอบทำให้ไปทำงานทางด้านเกษตรกรรม ทำสวน หรือทำไร่ ในบางรายลอบเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่พอเดินทางไปทำจริง ๆ ผู้กระทำความผิดบางรายถูกบังคับให้ค้าประเวณี เมื่อประสบปัญหาที่ไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ จากนายจ้างได้ เพราะกลัวถูกเจ้าหน้าที่ทางการเกาหลีจับกุม เนื่องจากมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.2.2.2 กรณีสมัครใจกระทำความผิดเอง ผู้กระทำความผิดบางกลุ่มก็ทราบอยู่แล้วว่าการกระทำของตนเองเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมาย แต่สมัครใจไปเพราะความต้องการที่มีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางด้านการเงิน และปัจจัย 4 และต้องการความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตของตนเอง โดยเข้าใจว่างานที่ตนต้องทำคืองานที่ใช้แรงงานแต่ความจริงแล้วเมื่อเดินทางไปทำงานจริงกลับถูกบังคับให้ค้าประเวณี

3.2.4 เกี่ยวกับค่าตอบแทนจากการทำงาน

ด้วยความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องมีเงินมาใช้จ่ายในการดำรงชีพของตัวผู้กระทำความผิดและครอบครัว ในบางครั้งผู้กระทำความผิดบางคนหรือบางกลุ่มอาจจะถูกลอบทั้งจากคนไทยด้วยกันหรือนายจ้างในประเทศเกาหลีให้ไปทำงานโดยนำค่าตอบแทนที่สูงมาใช้เป็นแรงจูงใจ แต่เมื่อไปเดินทางไปทำงานจริง กลับมีค่าใช้จ่ายที่ต้องถูกหักเป็นจำนวนมาก และบางคนกลับโดนนายจ้างฉ้อโกงแรงงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทนเลย (BBC, 2018: ออนไลน์)

3.3 ปัญหาและผลกระทบด้านความต้องการของมนุษย์

เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะเกิดขึ้นอีกต่อไปเรื่อย ๆ เงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ตัวผู้กระทำความผิดมีแรงจูงใจที่จะกระทำความผิด และเนื่องจากประเทศเกาหลีใต้มีอัตราค่าตอบแทนทางด้านแรงงานที่สูงกว่าประเทศไทย ทำให้ผู้กระทำความผิดเลือกที่จะกระทำความผิดเช่นนี้โดยที่ไม่ได้สังเกตเห็นว่าจะเกิดผลกระทบในเรื่องอะไรบ้าง หรือทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นแต่ขาดความใส่ใจ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ ที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดี ดังนั้น แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมาสโลว์เห็นว่าแรงจูงใจมีลำดับขั้นความต้องการ โดยเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้นเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนอง เช่น เมื่อมนุษย์มีความมั่นคงความปลอดภัย กินอิ่มนอนหลับแล้ว จะมีความต้องการอื่นจะเข้ามาทดแทนเป็นพลัง จูงใจให้ทำพฤติกรรม เช่น อาจต้องการความสำเร็จในชีวิตเพิ่มขึ้น มาสโลว์ ได้แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็น 5 ระดับ ด้วยกัน เรียงลำดับความต้องการจากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด (ครุประถม, 2017) ดังนี้

- ระดับ 5 ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาศักยภาพของตน
- ระดับ 4 ความต้องการที่จะรู้สึกว่าคุณค่า
- ระดับ 3 ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ
- ระดับ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
- ระดับ 1 ความต้องการทางสรีระ

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการกระทำผิดของแก๊งฝิ่นน้อยนั้นอาจมีสาเหตุมาจากความต้องการทางการเงินซึ่งเป็นสิ่งนำมาซึ่งปัจจัยสี่ เพื่อยกระดับฐานะของตนให้มีความมั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น และต้องการรู้สึกว่าคุณค่า แต่ผู้กระทำความผิดบางกลุ่ม ก็มีพร้อมซึ่งปัจจัยสี่แล้ว แต่เลือกที่จะหลบหนีไปกระทำความผิดดังกล่าว เพราะมีความต้องการที่สูงขึ้นไปอีก เช่น บางคนมีบ้านอยู่แล้วแต่ต้องการมีบ้านที่ใหญ่กว่าเดิม บางคนก็ต้องการความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต

นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตัวผู้กระทำความผิดอาศัยอยู่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในการประกอบอาชีพ หรือหากทำมาหาได้ ตัวผู้กระทำความผิดจึงเลือกที่จะไปประกอบอาชีพในประเทศอื่นที่มีอัตราเงินที่สูงกว่าเพื่อ ยกระดับฐานะของตนให้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นและให้เป็นที่ยอมรับทางสังคม ผู้กระทำความผิดบางกลุ่มก็เลือกที่จะเลียนแบบการกระทำความผิดของบุคคลอื่นที่เคยไปกระทำความผิดดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่จะทำให้ชีวิตของตนดีขึ้นจึงเลือกที่จะกระทำตาม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบของทาร์ด ที่ว่า นอกจากปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นตัวทำให้เกิดอาชญากรรมแล้ว ปัจจัยทางสังคมยังมีอิทธิพลต่อการเกิดอาชญากรรมด้วย ทาร์ด วางกฎของการเลียนแบบไว้ 3 ประการ คือ

1. บุคคลเลียนแบบผู้อื่น ซึ่งน่าจะเกิดได้มากในเมืองใหญ่หรือเป็นที่ชุมชนหนาแน่น
2. อาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีแนวโน้มที่จะแพร่จากสิ่งที่มีมากกว่าสู่สิ่งที่มีน้อยกว่า
3. เมื่อสิ่งสองสิ่งที่แตกต่างกันติดต่อกัน สิ่งหนึ่งอาจจะเข้าแทนที่อีกสิ่งหนึ่ง

จึงสรุปได้ว่าการเลียนแบบ มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเลียนแบบคนอื่น
2. ผู้ที่มีฐานะต่ำกว่าจะเลียนแบบผู้มีฐานะสูงกว่า
3. มนุษย์จะเลียนแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
4. การเลียนแบบเป็นการเรียนรู้
5. อาชญากรรมจะแพร่ไปในลักษณะเดียวกับแฟชั่น (ปิยะพร ตันณีกุล, 2558, 133)

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตัวผู้กระทำความผิดอาศัยอยู่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากในการประกอบอาชีพหรือหากทำมาหาได้ ตัวผู้กระทำความผิดจึงเลือกที่จะไปประกอบอาชีพในประเทศอื่นที่มีอัตราเงินที่สูงกว่าเพื่อ ยกระดับฐานะของตนให้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นและให้เป็นที่ยอมรับทางสังคม ผู้กระทำความผิดบางกลุ่มก็เลือกที่จะเลียนแบบการ

กระทำของคนบุคคลอื่นที่เคยไปกระทำความผิดดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่จะทำให้ชีวิตของตนดีขึ้นจึงเลือกที่จะกระทำตาม

3.4 ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดกับผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

จากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของประเทศเกาหลีทำให้บุคคลซึ่งมิใช่คนเกาหลีแต่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ มีความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน เช่นกรณีมีกลุ่มผู้กระทำความผิดบางกลุ่มหลบหนีเข้าไปในป่า และหนาวตายหรือบางกลุ่มตายเพราะอดอาหาร ในกลุ่มที่รอดชีวิตก็อาจเสี่ยงต่อการถูกจับส่งกลับมายังประเทศไทยทั้งนี้เกาหลีใต้ยังมีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดดังกล่าวโดยลงโทษนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายจะถูกห้ามไม่ให้จ้างแรงงานต่างชาติอีกและรับโทษตามกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างชาติจะไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้อีกและต้องเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่เกินกำหนด 90 วัน ตามระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ คือ กรณีผิดกฎหมาย 1 เดือน ปรับ 100,000 วอน (3,333 บาท) 1-3 เดือน ปรับ 1,500,000 วอน (50,000บาท) 3-6 เดือนปรับ 2,000,000 วอน (66,666 บาท) และ 6 เดือน ถึง 1 ปี ปรับ 4,000,000 วอน (133,333 บาท) (ประเทศไทย, 2015)

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 บทสรุป

จากบทความที่วิเคราะห์มาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าตัวผู้กระทำความผิดมีความต้องการเรื่องของปัจจัย 4 ความมั่นคงในชีวิต ความสำเร็จ เงินจึงเป็นปัจจัยที่สามารถทำให้ครอบครัวหรือตัวผู้กระทำความผิดนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับทางสังคมเพื่อยกระดับฐานะของตนเองให้เท่าเทียมกับบุคคลอื่นจึงตรงกับทฤษฎี 5 ขั้นตอนความต้องการของมาสโลว์ (Hierarchy of Needs) และทฤษฎีการเลียนแบบของการ์เบิล ทาร์ด

4.2 ข้อเสนอแนะ

4.2.1 ควรให้โอกาสตัวผู้กระทำผิดในด้านการศึกษา และจัดหางานรองรับเพื่อให้ตัวผู้กระทำผิดได้มีโอกาสสร้างอาชีพหรือหารายได้มาเลี้ยงชีพหรือครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4.2.2 ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับของเสียของงานผิวน้อยในเกาหลี และจัดให้มีการฝึกอาชีพเพื่อให้ตัวผู้กระทำผิดได้ไปต่อยอดในงานที่ตนเองสนใจ

5. เอกสารอ้างอิง

ข่าวสด. (2560, 19 พฤษภาคม). สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562, จาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_355829

ครูประถม.คอม. (2017, 11 ธันวาคม). **ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์**. สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2562, จาก <https://www.krupatom.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%8C/>

ประเทศไทย. (2015, 24 กุมภาพันธ์). **บทลงโทษ**. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562 จาก <https://prachatai.com/journal/2015/02/58079>

ประพันธ์ ดิษยทัต. (2558). **ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้**. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.

ปิยะพร ตันณีกุล. (2558). **อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา**. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

angelstartravel. (ม.ป.ป.) ระเบียบปฏิบัติการเข้าเกาหลี. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2562, จาก

[https://www.angelstartravel.com/content-](https://www.angelstartravel.com/content-detail.php?data=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5.html)

[detail.php?data=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5.html](https://www.angelstartravel.com/content-detail.php?data=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5.html)

BBC. (2018, 31 สิงหาคม). สนนากับ "ฝิ่น้อย" ประสบการณ์คนงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562, จาก [https://www.bbc.com/thai/thailand-45369383?fbclid=IwAR2LA_M9yaFVQDdy](https://www.bbc.com/thai/thailand-45369383?fbclid=IwAR2LA_M9yaFVQDdyQwtbExVwXRjLS3Pnt-6JqKLzmF9ULFgUxWDX8nd5URwMGR)

[QwtbExVwXRjLS3Pnt-6JqKLzmF9ULFgUxWDX8nd5URwMGR](https://www.bbc.com/thai/thailand-45369383?fbclid=IwAR2LA_M9yaFVQDdyQwtbExVwXRjLS3Pnt-6JqKLzmF9ULFgUxWDX8nd5URwMGR)

Online. (2560, 27 พฤษภาคม). พลิกปม “ฝิ่น้อย” ทะลักแดนโสมขาว สู่อเมริกา “ตม. เกาหลี” 2560. สืบค้น เมื่อ 20 เมษายน 2562, จาก [https://mgronline.com/daily/detail/9600000053387?fbclid=IwAR21sEh3Ow6](https://mgronline.com/daily/detail/9600000053387?fbclid=IwAR21sEh3Ow6VQtd2AQE5MSgF3CkQ69obF5sUf0_eXR1hJEuTqqUPLuJMF9E)

[VQtd2AQE5MSgF3CkQ69obF5sUf0_eXR1hJEuTqqUPLuJMF9E](https://mgronline.com/daily/detail/9600000053387?fbclid=IwAR21sEh3Ow6VQtd2AQE5MSgF3CkQ69obF5sUf0_eXR1hJEuTqqUPLuJMF9E)

Workpoint News. (2018, 27 สิงหาคม). ยกเว้นการยกเลิกวีซ่า. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2562, จาก

https://workpointnews.com/2018/08/27/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7?fbclid=IwAR0FgBLF_PP_rvxs-r0-KUbvQMX9dsYlxq4oVo6RNpt3uZb90VG7jJ-fmPU